

Anh Lê CHUYỀN

## Xin Đừng Ghét Ghen Nhau

**Đi đi ngườ i ta thườ ng nói: Ghen thườ ng đi lĩ n vườ i ghét. Ghen là do ganh tườ vườ i thành công hay hườ nh phúc cườ a ngườ i khác. Ghen là không chườ p nhườ n ngườ i khác xinh đườ p hườ n, giườ i giang hườ n, tài ba hườ n, hườ nh phúc hườ n, giàu có hườ n, đườ c ngườ i khác quý mườ n hườ n,...**

Đi u đáng buườ n là hườ không tìm cách tườ vườ n lên mà chườ tìm cách "hườ bườ" ngườ i khác, sườ sàng dùng thườ đườ n đườ kéo ngườ i khác xuườ ng, lòng hườ chườ a đườ y nhườ ng ý đườ đen tườ i, có đườ p là hườ buông lườ i gièm pha, không ngườ n ngườ i "đườ vườ cáo gian".

Câu chuyườ n Cain và Abel là mườ t trườ ng hườ p đườ n hình. Mườ t ngày kia hai anh em dâng lườ vườ t cho Chúa. Kinh Thánh không nói rõ vườ lườ vườ t cườ a Ca-in, nhườ ng lườ vườ t cườ a A-ben thì đườ c xác đườ nh rõ "dâng nhườ ng con đườ u lòng cườ a bườ y chiêm." Ngườ ý này cho thườ y lòng thành cườ a A-ben dành cho Đườ c Chúa rườ t rõ ràng. Đi u đó cũng ám chườ lườ vườ t cườ a Ca-in rườ t mù mườ , và ý hườ ng dâng lườ cườ a ông cũng không phườ i là tườ lòng thành tâm. Đườ c Chúa Trườ i nhườ m lườ vườ t cườ a Abel mà không nhườ m cườ a Cain, vì thườ Cain rườ t giườ n gườ m mườ t xuườ ng. Vì không kiườ m soát đườ c sườ ghen ghét nên Cain đã giườ t em mình.

Trong Tân Ưườ c, Các nhà thông thái và phe Pha-ri-siêu cũng ghen ghét khó chườ u khi thườ y quườ n chúng khườ p nườ i ùn ùn theo Chúa Giê-su, nghe Chúa giườ ng, tôn Chúa là tiên tri rườ i tin Chúa là Đườ ng Cườ u Thườ . Giườ i lãnh đườ o Do Thái không thườ chườ u nườ i khi thườ y phườ nh hườ ng cườ a hườ bườ giườ m đườ n trong khi danh tiườ ng Chúa Giê-su ngày càng dâng cao. Chính lòng ganh tườ đã khiườ n hườ không còn nghĩ đườ n liêm sườ hay niườ m kiêu hưỡn quườ c gia khi mườ n tay mườ t tườ ng trườ n ngoườ i bang cườ a mườ t đườ quườ c đang thườ ng trườ dân tườ c giườ t Chúa Giê-su. Chúa Giêsu làm chi nên tườ i mà hườ phườ i giườ t Chúa?

Trong đườ i sườ ng cườ ng đoàn đôi khi khi cũng đườ y sườ chê bai, nói xườ u nhau làm cho nườ n nhânườ t an, đau khườ vì nhườ ng lườ i chê bai, vu khườ ng bườ quườ , đườ y ác ý.

Thật khó tin, nhưng vẫn có những người Kitô hữu bách hại anh em mình: Họ luôn làm mất bình an trong tâm hồn và thanh danh của người khác ở xóm làng và kinh tế, họ dùng danh tiếng và những danh từ bất hợp pháp, khi thiêu hủy ngay bên cạnh mình. Họ sống như thế cho bao giờ nghe Chúa nói: "hãy yêu mến người thân cận", như thế họ cho bao giờ nghe thánh Phaolô tông đồ khuyên: Tình yêu thì nhân hậu, khoan dung, không đố kỵ, ghen tị và luôn lấy mọi dây thân ái để sống liên đới với tha nhân. Trái lại họ sống quá tàn nhẫn với người lân cận. Họ dùng thủ đoạn để lừa dối anh em, đố kỵ, ghen tị và xô đẩy anh em. Năm xưa Chúa Giêsu đã bị người đời hạ nhục xem thường và vu khống để chuộc tội, phải chăng hôm nay vẫn còn đó những người kytô hữu bị những người đời hạ nhục, nhấc mồi và đẩy vào đống lửa cùng của họ than?

Vâng, vẫn còn đó sự khinh bỉ, xa lánh của người đời đối với những người nghèo khổ, bệnh tật và họ than. . .

Vẫn còn đó sự đố kỵ vô căn cứ của người đời ra tiếng vào, thêm mồi thêm mồi để họ hạ nhục và vu khống.

Vẫn còn đó sự toan tính với nhau để lợi ích trước kia, khi thân cô thế cô . . .

Và vẫn còn đó những người bất công mà hàm oan, bị rơi ngay giữa anh chị em mình .

**Thưa những, chúng ta vẫn cảm tạ Chúa, vì nhân loại hôm nay vẫn còn có những con người đang cố gắng thực hành gì đó yêu thương với những người thân cận mình. Họ vẫn sống bao dung, để lắng nghe. Họ vẫn miệt mài xây dựng tình hiệp nhất cho cộng đồng mình.**

**Xin cho cộng đồng chúng ta luôn sống trao ban bình an cho nhau bằng đời sống khiêm nhường và ôn hòa với mọi người. Xin loại trừ những đố kỵ ghen ghét, những so sánh vô lý để sống kính trọng lẫn nhau. Amen**

**Lm.Jos T. Duy Tuyển**

-----